



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๒๖๖๔๔

ฉบับที่ 34/2540

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์การธนาคารแห่งประเทศไทย

ขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์การของธนาคารให้เป็นองค์การที่ทันสมัย เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว

ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นสถาบันซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการเงินของไทยให้เป็นสากลและมีบทบาทในวงกว้างในภูมิภาคนี้ ธนาคารจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างองค์การและอัตรากำลังของส่วนงานในธนาคารให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโดยมุ่งเน้นการพัฒนาธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์การที่ทันสมัย มีความกะทัดรัดคล่องตัว ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพเชิงแนวความคิดและแนวปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเงินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยในลำดับแรกได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์การภายในธนาคาร จำนวน 7 ส่วนงานก่อน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ ฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ฝ่ายการธนาคาร ฝ่ายจัดการกองทุน และสำนักรักษาความปลอดภัย

แนวทางการปรับปรุงที่สำคัญ ประการแรก จะเน้นด้านโครงสร้างองค์การโดยส่วนงานต่าง ๆ จะต้องมีขนาดเล็กกะทัดรัด คล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง สามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึง ประการต่อมาจะเน้นด้านอัตรากำลัง คือใช้ทรัพยากรบุคคลให้มีประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีการเพิ่มจำนวนอัตรากำลังของธนาคาร พนักงานที่มีอยู่จะต้องเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้เบ็ดเสร็จในตัวเอง รวมทั้งการนำเอาหน่วยงานภายนอก (contract out) มาปฏิบัติงานแทนพนักงานในงานที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารด้วย จากผลการปรับปรุงโครงสร้างองค์การที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว 7 ส่วนงาน ปรากฏว่ามีอัตรากำลังลดลงสุทธิ 39 อัตรา

ในลำดับต่อไป ธนาคารจะได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์การในส่วนงานที่เหลือจนครบทั้ง 28 ส่วนงานโดยเร็ว นอกจากนี้ยังจะได้มีการขอความร่วมมือไปยังธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements) หรือ BIS เพื่อขอผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาแก่ธนาคารในการปรับปรุงองค์การในภาพรวมต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 พฤษภาคม 2540